

“1 สาขา 2 ธนาคาร : ออมสิน-EXIM BANK” เปิดทำการแล้ว ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสิน สาขาบางรัก

ธนาคารออมสินและ EXIM BANK เปิดให้บริการรูปแบบ “1 สาขา 2 ธนาคาร” แล้ววันนี้ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่และธนาคารออมสิน สาขาบางรัก โดย EXIM BANK มีแผนทยอยเปิดสาขาย่อย 11 แห่ง พร้อมกับการปรับปรุงระบบการทำงานของสาขาเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต

นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและ ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดหน่วยให้บริการธนาคารออมสิน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 พร้อมกับเปิด EXIM BANK สาขาย่อยบางรัก ณ ธนาคารออมสิน สาขาบางรักในวันเดียวกันนี้ เพื่อให้บริการรูปแบบ “1 สาขา 2 ธนาคาร” ในด้านธุรกิจต่างประเทศ การประกันการส่งออก บริการทางการเงิน การให้สินเชื่อ และการลงทุนร่วมกันแก่ลูกค้าของทั้งสองธนาคารในพื้นที่สาขาเดียวกัน

นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า หน่วยให้บริการธนาคารออมสิน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออมสินได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการขยายธุรกรรมร่วมกันกับ EXIM BANK เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยในย่านธุรกิจและชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะบริการทางด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สามารถกระตุ้นและพัฒนาการเติบโตของภาคการส่งออก สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลังที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถาบันการเงินของรัฐ โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญร่วมกันอย่างเกื้อกูล ซึ่งทั้งสองธนาคารตกลงจะใช้พื้นที่สาขาร่วมกันในการให้บริการลูกค้าในรูปแบบ 1 สาขา 2 ธนาคาร

“รูปแบบ 1 สาขา 2 ธนาคารเปิดให้บริการพร้อมกัน 2 สาขาคือ หน่วยให้บริการของธนาคารออมสินเปิดให้บริการที่ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ และสาขาย่อยของ EXIM BANK เปิดให้บริการที่ธนาคารออมสิน สาขาบางรัก โดยเปิดให้บริการทางการเงินทั้งเงินฝาก-สินเชื่อ สลากออมสินพิเศษ รับชำระค่าสินค้าและบริการเบิก-ถอนเอทีเอ็ม บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการรับโอนเงินตราและรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ ซึ่งจะได้ทำการขยายสาขาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารคาดว่าความร่วมมือกันในปีแรกนี้จะมีปริมาณธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยเฉพาะปริมาณธุรกรรมทางด้านธุรกิจต่างประเทศที่ใช้บริการผ่าน EXIM BANK ในปีแรกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ล้านบาท” นายเลิศศักดิ์ กล่าว

ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK เปิดสาขาย่อยบางรักเป็นแห่งแรก เพื่อให้บริการทั้งด้านสินเชื่อและธุรกิจธนาคารแก่ผู้ส่งออกในเขตบางรักและบริเวณใกล้เคียง โดยคาดว่าจะการส่งออกในเขตนี้มีมูลค่า 161,855.43 ล้านบาท จากนั้นภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน EXIM BANK จะทยอยเปิดสาขาย่อยเพิ่มเติมอีก 11 แห่งในอนาคต ประกอบด้วยสาขาย่อยสาทรประดิษฐ์ สาขาย่อยติวานนท์ สาขาย่อยจักรวรรดิ สาขาย่อยบางป่อ สาขาย่อยพระโขนง สาขาย่อยอยุธยา สาขาย่อยอ้อมใหญ่ สาขาย่อยสุราษฎร์ธานี สาขาย่อยภูเก็ต สาขาย่อยนครราชสีมา สาขาย่อยสมุทรปราการ ทั้งนี้ แต่ละสาขาย่อยจะมีผู้จัดการและพนักงานรวม 3 คน

“ในขณะที่ EXIM BANK มีแผนขยายสาขาย่อยและสาขาเต็มรูปแบบให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ธนาคารจะปรับปรุงระบบการทำงานของสาขาและสาขาย่อยแต่ละแห่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” ดร.อภิชาติ กล่าว

29 ธันวาคม 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร EXIM BANK โทร. 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต่อ 1140-7
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8000 ต่อ 010253-4, 010217